

Đồng chí Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Những năm qua, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động gắn các tiêu chí xây dựng NTM với các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác hội, trọng tâm là vận động hội viên, phụ nữ chủ động phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nhau thoát nghèo, xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho phụ nữ khó khăn... Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở trên 650 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phòng, trừ sâu bệnh, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi... thu hút trên 75.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Tuyên truyền, vận động chị em tích cực tham gia xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu, cánh đồng sản xuất 4 vụ/năm, cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biển, trồng cây vụ đông, chăn nuôi an toàn sinh học... nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, các cấp hội đã tin cậy chấp hành các công ty cung ứng trên 100 tấn phân bón trả chậm cho hội viên, phụ nữ chăm sóc cây trồng; tin cậy với ngân hàng cho chị em vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đến nay, dự án ngân hàng đạt trên 445 tỷ đồng, cho trên 10.000 lượt hộ vay. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã tổ chức kiểm sát các hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, phù hợp. Hàng năm, mỗi cơ sở hội đăng ký giúp ít nhất 2 hộ nghèo do phụ nữ

PHỤ NỮ ĐÔNG HƯNG Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng nhà ở dân cư... góp phần xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).

lâm chủ thoát nghèo; tích cực thực hiện tiết kiệm cho nhau vay không lấy lãi, giúp nhau không hoàn lại bằng tiền, ngày công, vật tư phân bón, trao con giống... 3 năm qua, các cấp hội đã trao con giống cho trên 220 gia đình phụ nữ nghèo, xây dựng trên 90 hũ gạo tình thương tặng phụ nữ khó khăn, mỗi tháng 10 - 15kg gạo/người, trao 34 cặp lá yêu thương cho con hội viên, phụ nữ nghèo, tặng hàng trăm thẻ bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện đã có hàng trăm hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ đã thoát nghèo, có chị còn vươn lên trở thành hộ khá, hộ giàu. Chị Hoàng Thị Thủy (xã Đông Động) phấn khởi cho biết: Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, chồng ốm, con khuyết tật, được các cấp hội phụ nữ quan tâm tặng 10 con gà giống, tôi chăm sóc cẩn thận, gà đã đẻ trứng, một phần tôi dùng trứng để cải thiện bữa ăn của gia đình, một phần tôi nhân giống, giờ tôi đã có đàn gà trên 30 con.



Đường hoa phụ nữ xã Đông Xá (Đông Hưng) tô điểm bức tranh quê.

"Môi trường của Đông Hưng ngày càng xanh, sạch, đẹp là nhờ có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các bà, các mẹ, các chị" - đó là khẳng định của đồng chí Hoàng Thái Phúc, Bí thư Huyện ủy Đông Hưng. Khi tham gia chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, chiến dịch làm sạch các dòng sông, cùng các chị trong tổ thu gom rác thải, hòa mình với không khí trong lành, chăm sóc đường hoa của chị em phụ nữ nhiều xã trên địa bàn huyện Đông Hưng, tôi thấy các bà, các mẹ, các chị luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường. Đó chính là kết quả của việc thực hiện cuộc vận động "5 không, 3 sạch" mà

Hội LHPN huyện phát động nhiều năm qua. Đồng chí Đỗ Thị Luyện, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Hợp cho biết: Nhận thấy trên cánh đồng sau mỗi chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, Hội LHPN xã đã thành lập mô hình "Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường, trồng cây, chăm sóc cho các chị hội ra quân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mỗi lần ra quân thu hút gần 100 chị em tham gia, mỗi năm 2 đợt thu được khoảng 200kg

bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác trên cánh đồng. Các chi hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào các hố bi để sẵn trên cánh đồng. Làng quê Đông Hưng những năm gần đây còn bừng sáng bởi sự góp mặt của gần 100 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 30.000m. Đông Động là 1 trong 35 xã của huyện xây dựng được nhiều tuyến đường hoa phụ nữ đẹp. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Động cho biết: Để giảm rác thải, cổ đại mọc ven đường, làm đẹp xóm làng, cơ quan, công sở, Hội LHPN xã đã phát động chị em trồng, chăm sóc 3.000m đường hoa và hàng chục bồn hoa tại trụ sở xã, các trường học, trạm y tế với hoa hướng dương, cúc, hoa sam... Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục động viên chị em nhân rộng các tuyến đường hoa để cùng xã xây dựng xã NTM nâng cao.

Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện còn quyên góp hỗ trợ kinh phí xây 6 mái ấm tình thương và 5 nhà đại đoàn kết trị giá gần 190 triệu đồng cho phụ nữ khó khăn về nhà ở giúp các chị có nơi ở ổn định yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Với sự góp sức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đông Hưng giảm còn 3,78%, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, toàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát. Đông Hưng đã cơ bản đạt các tiêu chí huyện NTM.

THU HIỀN

▶ Tập huấn công tác mặt trận năm 2019

Sáng ngày 10/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hơn 300 cán bộ mặt trận từ tỉnh từ cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Nghị định số 159 ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Luật Khiếu nại (năm 2011), Luật Tố cáo (năm 2018); Quy định số 124 ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư quy định về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; thông tin kết quả tổ chức đại hội MTTQ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; một số định hướng công tác mặt trận năm 2020.

Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, thành viên ban thanh tra nhân dân, thành viên các câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục pháp luật kịp thời nắm bắt tình hình, các quy định của pháp luật, từ đó có giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp.

TIẾN DAT

▶ THÀNH PHỐ Gần 3.100 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Để bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Bình, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đùn, đổ xe không đúng nơi quy định, dựng rào chắn dưới lòng đường. 9 tháng năm 2019, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 3.100 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ trên 2.100 bộ giấy tờ xe, tước giấy phép lái xe 646 trường hợp, thông báo vi phạm về nơi cư trú, học tập 1.430 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định về tốc độ, đi sai làn đường, chuyển làn không đúng quy định, đùn, đổ sai quy định, uống rượu, bia điều khiển phương tiện; người đi xe máy vượt đèn đỏ; học sinh đi xe đạp điện dân hàng 3, hàng 4, không đội mũ bảo hiểm... Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ rơi; tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên...

ĐỨC DUNG

▶ Hoạt động ngoại khóa "Phong cách học sinh thành phố với nét đẹp văn hóa giao thông"

Sáng ngày 10/10, tại Trường THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức làm điểm khởi THCS chương trình học sinh ngoại khóa "Phong cách học sinh thành phố với nét đẹp văn hóa giao thông" với chủ đề: Thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm.

Trên 1.600 học sinh Trường THCS Kỳ Bá đã được tuyên truyền tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm cũng như những tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; các quy định thực hiện đội mũ bảo hiểm và tham gia giao thông an toàn; hướng dẫn cách chọn mua mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cách đội, cài quai mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế ngồi trên xe máy an toàn.

Tại buổi tuyên truyền, Ban An toàn giao thông nhà trường, Đội sao đỏ, Đội tự quản kỹ cam kết thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô-tô, xe máy khi tham gia giao thông.

Phần hoạt động ngoại khóa, các em học sinh Trường THCS Kỳ Bá đã mang đến chương trình những tiết mục hấp dẫn, hài hước liên quan đến an toàn giao thông như tiểu phẩm chèo "Bài học trong em", tiết mục thời trang về biển báo giao thông đường bộ và phần thi rung chuông vàng trả lời các câu hỏi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ.

Thông qua buổi ngoại khóa giúp các em hình thành thói quen, nhận thức, ý thức về an toàn giao thông. Từ đó, trở thành những tuyên truyền viên tích cực, giúp những người trong gia đình và người thân cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

MINH NGUYỆT

Bảo đảm trật tự ATGT những tháng cuối năm

Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/9/2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 40 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông tăng 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 5 người bị thương. Giao thông đường thủy được bảo đảm an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông.

Để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Riêng trong quý III/2019, các huyện, thành phố đã viết 234 tin, bài, thông báo 3.024 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự ATGT trên hệ thống truyền thanh và ký cam kết chấp hành nghiêm trật tự ATGT với 14.403 học sinh, giáo viên các trường THCS trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các địa phương đã in, phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền không vi phạm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ; tuyên truyền, phổ biến công tác bảo đảm trật tự ATGT cho hơn 350 hội viên hội cựu chiến binh, 870 hội viên hội phụ nữ, gần 980 hội viên hội



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên quốc lộ 37B đoạn qua địa bàn thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

nông dân cơ sở. Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, các địa phương đã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa tới 385 ngư dân. Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh còn phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia, Công ty Honda Việt Nam phát 30.483 mũ bảo hiểm cho học sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh; cấp, phát 800 cuốn cẩm nang, 7.000 tờ can dán xe, 300 khẩu hiệu phòng, chống tai

nạn giao thông do uống rượu, bia; phát gần 4.000 cuốn tài liệu tuyên truyền ATGT cho giáo viên, học sinh THCS.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, ngành Giao thông Vận tải đã thường xuyên kiểm tra, rà soát, duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt. Riêng trong quý III/2019, Sở Giao thông Vận tải đã bổ sung 1 nhà chờ xe buýt, di chuyển 1

nhà chờ xe buýt; lắp báo cáo hiện trạng gỡ giảm tốc trên các đường nhánh đầu nối vào quốc lộ. Theo thống kê, hiện nay, số lượng gỡ giảm tốc trên đường nhánh đầu nối vào quốc lộ 39 là 219 giờ, để xuất thay mới 49 giờ, để xuất bổ sung 13 giờ, để xuất sơn lại 2 giờ. Số lượng gỡ giảm tốc trên đường nhánh đầu nối vào quốc lộ 37 là 286 giờ, để xuất thay mới 23 giờ, để xuất bổ sung 58 giờ. Số lượng gỡ giảm tốc trên đường nhánh đầu nối vào đường tỉnh là 2.246 giờ, để xuất thay mới 209 giờ, để xuất bổ sung và sơn lại 504 giờ. Các huyện, thành phố cũng đã duy tu, phát cây, cắt cỏ ven đường, khơi thông rãnh thoát nước bên đường với chiều dài 30,8km...

Thực hiện các chỉ thị của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT, các huyện, thành phố đã lập biên bản, ký cam kết không tái vi phạm với 17 hộ gia đình, giải tỏa 33 trường hợp làm mái che, mái vẩy; tháo dỡ, thu đủ 535 biển quảng cáo, bạt che và các vật dụng khác; giải tỏa 20 điểm tập kết vật liệu xây dựng, phát quang 6,3km hàng cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

PHẠM HƯNG

Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường

Tái chế rác thải nhựa thành đồ chơi cho trẻ em, trồng cây xanh, xây dựng các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng... là những cách làm của các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) xanh, sạch, đẹp.

Với quan điểm chỉ có thay đổi về nhận thức thì mới có hành động tích cực, thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền BVMT. Ngoài việc tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt, các cơ sở đoàn, hội tuyên truyền trực quan bằng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, tài thân thiện với môi trường hay các cuộc thi trình diễn thời trang từ rác thải... Thông qua đó đã chuyển tải sinh động những thông điệp kêu gọi BVMT. Đây cũng là cơ hội để đoàn viên thanh niên bổ sung kiến thức, thực hiện hiệu quả hơn vai trò tuyên truyền kêu gọi mọi người hành động vì môi trường.

Bên cạnh đó, các chiến dịch ra quân làm sạch môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp bộ đoàn, hội. Việc tổ chức đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh không phải là hình thức mới nhưng nhờ biết bám sát những địa điểm "nóng" về ô nhiễm môi trường, những nhu cầu thiết thực của địa phương, đơn vị nên các hoạt động BVMT đã đạt được những kết quả tích cực cả về cải tạo cảnh quan môi trường lẫn nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân. Bà Trần Thị Ngân, khu Trung Hưng 1, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) cho biết: Thanh niên thường xuyên làm các hoạt động BVMT trong các ngày thứ bảy, chủ nhật: thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy là việc làm rất thiết thực. Thấy các cháu có ý thức BVMT như vậy, chúng tôi rất mừng, cùng tham gia hoạt động với các cháu.

Nhấn mạnh tới tính hiệu quả, thiết thực của vấn đề là cách tốt nhất thu hút sự quan tâm và

tham gia của thanh niên, các cấp bộ đoàn, hội đã dẫn dắt thực hiện việc tập hợp thanh niên kiến thức hình thức. Ở nhiều địa phương, tổ chức đoàn, hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng tiêu chí môi trường ở các xã nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 5 năm gần đây, toàn tỉnh tổ chức 3.186 đợt ra quân vệ sinh môi trường (trong đó có 67 đợt vệ sinh môi trường biển); 217 đợt ra quân vớt bèo bọt, khơi thông dòng chảy; xây dựng các góc phố xanh.

Thời gian gần đây, phong trào "Chống rác thải nhựa" lan tỏa mạnh mẽ, các bạn trẻ ở Thái Bình cũng đang dần thay đổi nhận thức, từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần. Không những vậy, các bạn trẻ còn có nhiều sáng tạo trong việc tái chế sử dụng rác thải nhựa thành đồ dùng hữu ích như tái chế lốp xe ô tô đã qua sử dụng thành bồn trồng hoa, xích đu; biến chai, lọ nhựa đã qua sử dụng thành các chậu cây cảnh nhỏ để bàn làm việc, hộp bút, chuông gió hay đơn giản thành dụng cụ để

chủ đề năm chính trang, phát triển đô thị của thành phố Thái Bình, các cấp bộ đoàn, hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên và nhân dân thực hiện không lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi sản xuất, kinh doanh, bỏ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định; ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; khơi thông dòng chảy; xây dựng các góc phố xanh.

Thời gian gần đây, phong trào "Chống rác thải nhựa" lan tỏa mạnh mẽ, các bạn trẻ ở Thái Bình cũng đang dần thay đổi nhận thức, từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần. Không những vậy, các bạn trẻ còn có nhiều sáng tạo trong việc tái chế sử dụng rác thải nhựa thành đồ dùng hữu ích như tái chế lốp xe ô tô đã qua sử dụng thành bồn trồng hoa, xích đu; biến chai, lọ nhựa đã qua sử dụng thành các chậu cây cảnh nhỏ để bàn làm việc, hộp bút, chuông gió hay đơn giản thành dụng cụ để



Đoàn viên thanh niên tham gia khơi thông dòng chảy tại xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình).

đồ khô trong nhà bếp. Bà Đoàn Thị Tín, tổ 11, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) cho biết: Xích đu, bồn hoa làm bằng lốp xe ô tô cũ do thanh niên làm tặng Trường Mầm non thị trấn An Bài rất đẹp. Tôi không nghĩ lốp xe cũ lại có ích như vậy. Thanh niên làm thiết thực và khéo tay mà sản

phẩm này còn hạn chế được rác thải nhựa ra ngoài môi trường. Làm sạch môi trường không chỉ đơn giản là việc đi dọn rác hàng ngày và cũng không chỉ gói gọn trong phạm vi công việc của những công nhân môi trường. Những mô hình, việc làm thiết thực, đoàn viên thanh

niên đã đóng góp hiệu quả trong việc gìn giữ BVMT; đây là nguồn động lực để tuổi trẻ Thái Bình nhân rộng, phát huy thực hiện các hoạt động BVMT một cách bền vững, đồng bộ và khoa học để đạt hiệu quả lâu dài.

KUÂN PHƯƠNG